



8 Hỗ trợ

(2) Học bổng

● Học bổng cho đối tượng là học sinh phổ thông trung học

Đây là chế độ cấp học bổng cho đối tượng là học sinh học ở trường phổ thông trung học, chuyên tu ham học nhưng gặp khó khăn trong việc học vì những lý do kinh tế. Nội dung cụ thể như điều kiện để được cấp học bổng, số tiền được cấp thì khác nhau tùy địa phương. Xin hỏi chi tiết tại trường mình theo học.

● Học bổng cho đối tượng là sinh viên các trường đại học ngắn hạn, chuyên tu và đại học

Trong chế độ học bổng cho đối tượng là sinh viên các trường đại học ngắn hạn, chuyên tu và đại học.v.v... có học bổng của cơ quan hỗ trợ sinh viên của Nhật. Thời gian và số tiền được cấp khác nhau tùy theo điều kiện của sinh viên. Và có 2 loại: Loại có lợi tức và loại không có lợi tức. Xin hỏi chi tiết tại bộ phận học bổng của trường mình theo học.

● Học bổng cho đối tượng là du học sinh

Chế độ học bổng cho đối tượng là du học sinh do chính phủ Nhật (Bộ giáo dục), cơ quan hỗ trợ sinh viên của Nhật, các đoàn thể tự trị địa phương và hiệp hội giao lưu quốc tế... thực hiện. Có thể xem qua về những chế độ học bổng này ở “Sổ tay học bổng du học sinh Nhật Bản” do cơ quan hỗ trợ sinh viên của Nhật phát hành hàng năm.

http://www.jasso.go.jp/ryugaku/study_j/scholarships/brochure.html

Thông tin cuộc sống bằng nhiều thứ tiếng



J Giáo dục

▣ [J Giáo dục](#)

● Học bổng

Đối tượng	Học bổng	Hỏi đáp thắc mắc
Học sinh phổ thông trung học	Học bổng của địa phương	Trường đang theo học
Sinh viên các trường đại học ngắn hạn, chuyên tu và đại học	Học bổng của cơ quan hỗ trợ sinh viên của Nhật	Bộ phận phụ trách học bổng của trường đang theo học
Du học sinh	Học bổng của chính phủ Nhật (Bộ giáo dục)	Bộ ngoại giao (Cơ quan ngoại giao của chính phủ Nhật ở nước ngoài) hoặc đại học Nhật Bản
	Học bổng của cơ quan hỗ trợ sinh viên của Nhật	
	Học bổng khích lệ học tập cho du học sinh người nước ngoài của Bộ Giáo dục (Chương trình xúc tiến việc nhận du học sinh)	Trường học của Nhật Bản (Trường đại học, Cơ quan giáo dục tiếng Nhật)
	Chế độ hỗ trợ du học sinh hải ngoại (Tiền học bổng)	Các trường đại học của Nhật Bản
	Học bổng đoàn thể tự trị địa phương và hiệp hội giao lưu quốc tế	Đoàn thể tự trị hoặc các trường học
	Học bổng của đoàn thể phi chính phủ	Các đoàn thể

Tham khảo: (Pháp nhân hành chính độc lập) Cơ quan hỗ trợ sinh viên của Nhật "Sổ tay học bổng du học sinh Nhật Bản"

